

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-1691  
E-mail : member@gpf.or.th | www.gpf.or.th

ฉบับที่ 01/02/2555

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

**กบข. เผยผลงานปี 54 เข้าเป้าทุกด้าน แนะนำสมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงินจากต้นสังกัดตั้งแต่มิถุนายน**

กบข.เผยผลงานปี 54 ผลงานเข้าเป้า สมาชิกเข้าใจการออมมากขึ้น หลังกระตุ้นให้สมาชิกเห็น  
ความสำคัญของการออม ต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาชิกออมเพิ่มมากกว่า 6 พันคน ออมต่อเกือบ 500 คน พร้อม  
แนะนำสมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่มิถุนายนนี้ เพื่อติดตาม

นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในปี 2554 กบข.  
กำหนดให้เป็นปีแห่งการออมอย่างเข้าใจ โดย กบข. เดินสายให้ความรู้และสื่อสารให้สมาชิกตระหนักถึงความเพียงพอของ  
เงินออมเพื่อวัยเกษียณ สร้างความเข้าใจกับสมาชิกถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม ส่งผลให้มีสมาชิกออมเพิ่ม  
จำนวน 6,089 คน มากกว่าปี 2553 ที่มีสมาชิกออมเพิ่ม 3,314 คน ขณะที่สมาชิกเกษียณออมต่อกับ กบข.จำนวน 475 คน  
มากกว่าปี 2553 มีสมาชิกออมต่อ 319 คน นอกจากนี้ กบข.ยังได้พัฒนาหลักสูตรวางแผนทางการเงิน “Smart Up,  
Freedom More บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสราภที่มั่นคง” โดย กบข.เดินสายให้ความรู้แก่ข้าราชการสมาชิก กบข. ทั่ว  
ประเทศเกือบ 20,000 คน สร้างวิทยากรเพื่อไปอบรมต่อกว่า 750 คน

สำหรับภาพรวมการลงทุนของ กบข. ในปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนมีความผันผวนสูง  
เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และยุโรปเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มสหภาพ ยุโรป  
ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็เผชิญกับภาวะชะลอตัวเช่นกันจากการส่งออกซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังได้รับ  
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี ซึ่ง กบข. เองได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาสแรก  
ติดตามความผันผวนของภาวะตลาดเงินตลาดทุนโดยตลอด และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น  
ตราสารหนี้ เพื่อลดความผันผวนของผลตอบแทน รวมทั้ง กระจายการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน สินค้า  
เกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลตอบแทนในระยะยาว ของ กบข. ถือว่าเป็นไป ตามเป้าหมายสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยมี  
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี เฉลี่ยที่ 6.83% และ 4.85% ต่อปี เทียบกับอัตราเงินเฟ้อย้อนหลังเฉลี่ยที่ระดับ 2.10 %  
และ 2.80% ต่อปี ตามลำดับ และในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ กบข.ได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี  
2554 ไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดของสมาชิก กบข. ทั่วประเทศกว่า 7,100 แห่ง ซึ่งใบแจ้งยอดดังกล่าว จะรายงาน  
ยอดเงินสะสมและผลประโยชน์ของสมาชิกที่เกิดขึ้นในปี 2554 และใบรับรองสำหรับการยื่นขอเงินบำนาญเงินได้บุคคล

ธรรมดาต่อกรมสรรพากร พร้อมกันนี้ กบข.ได้แนบบจลสารประจำปี เพื่อรายงานสถานะการลงทุน และการดำเนินงานของ กบข.ด้านต่างๆ ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ สมาชิก กบข.สามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินด้วยตัวเองผ่านบริการ GPF Web Service บนหน้าเว็บไซต์ กบข. [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th) เลือกหัวข้อ GPF Web Service จากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่าน เลือกเมนู ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ซึ่งใบแจ้งยอดเงินที่ปรากฏ ใน GPF Web Service จะมีข้อมูลสำคัญเหมือนใบแจ้ง ยอดเงินฉบับที่ส่งไปส่วนราชการต้นสังกัดทุกประการ และใช้แบบเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน หาก สมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1179 กด 6

---

**เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)** จัดตั้งขึ้นตาม พรบ .กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข . มีสถานะเป็น องค์การของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข .เป็นผู้ กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 520,000 ล้านบาท

.....  
ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค

โทร. 02 636 1000 ต่อ 256